

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางคำตา พลศรี	ประธานสภา อบต.กมลาไสย	คำตา พลศรี
๒	นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา	รองประธานสภา อบต.กมลาไสย	ทรงฤทธิ์ รัตนสีหา
๓	นางพัฒน์นรี วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	พัฒน์นรี วรรณจักร
๔	นางสาวสำออง ศรีชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	สำออง ศรีชาติ
๕	นายหนูเล็ก บุขดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	หนูเล็ก บุขดี
๖	นางสุดใจ นันทวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	สุดใจ นันทวงศ์
๗	นายบุญชู ภูสีสีว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	นายบุญชู ภูสีสีว
๘	นายศุภณัฐ ดอนประจำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	ศุภณัฐ ดอนประจำ
๙	นายอนิวัฒน์ วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	อนิวัฒน์ วรรณจักร
๑๐	นายทองพันธ์ จันประทัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	ทองพันธ์ จันประทัด
๑๑	นางบุญเยี่ยม นาทองไชย	เลขานุการสภาฯ	บุญเยี่ยม นาทองไชย

ผู้ลาประชุมฯ

- ไม่มี

ผู้ขาดประชุมฯ

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ดาบตำรวจประดิษฐ์ ไพรินทร์	นายก อบต.กมลาไสย	ประดิษฐ์ ไพรินทร์
๒	นางสาววิไลพร นาชัยเวียง	รองนายก อบต.กมลาไสย	วิไลพร นาชัยเวียง
๓	นางนิตติยา ดอนชัย	รองนายก อบต.กมลาไสย	นิตติยา ดอนชัย
๔	นางสาวสุภาพ จำปาหมื่น	เลขานุการนายกฯ	สุภาพ จำปาหมื่น
๕	นายมารุต หมื่นไธสง	นักวิเคราะห์ฯ	มารุต หมื่นไธสง
๖	นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ	ผอ.กองคลัง	วาสรินทร์ วรรณสุทธิ
๗	นายวุฒินันท์ เครือวรรณ	นายช่างโยธา	วุฒินันท์ เครือวรรณ
๘	นายประพันธ์ พันทะชุม	ผอ.กองช่าง	ประพันธ์ พันทะชุม
๙	นางสาวทัศนีย์ จำเริญสรรพ	หัวหน้าสำนักปลัด	ทัศนีย์ จำเริญสรรพ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ การตรวจรับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพิ่มเติมแก้ไข มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม หรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติรับรอง ๙ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม(ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ที่ประชุมสภาฯ ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ชั้นแปรญัตติ)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาฯได้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกับสภาฯได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ในวาระต่อไปนี้จะ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชั้นแปร ญัตติ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติต่อ ประธานสภาฯเพื่อเสนอต่อสภาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาฯ
- ส.อบต.ทรงฤทธิฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งรายงานต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กมลาไสยต่อไป รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อสภาฯ
- ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อสภาฯ
- ส.อบต.พัฒน์นรีฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม ๓ วัน คือในวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลกมลาไสย และให้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรอรับคำแปรญัตติจากสมาชิกสภา และดำเนินการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ พบว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอขอแปรญัตติใดๆ

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ **ร่างเดิม** ต่อประธานสภาฯ เพื่อเสนอต่อสภาฯพิจารณาในวาระต่อไป ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงต่อสภาฯ ในระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ไม่มีท่านสมาชิกสภาหรือผู้บริหารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีการแปรญัตติ

จึงสรุปว่า ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ร่างเดิม

มติที่ประชุมฯ

- ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ **ร่างเดิม**

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภา เรียนฝาก เรียนถามได้

ปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนหมู่บ้านโครงการพระราชดำริฯ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ละ ๓,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลได้โอนเงินให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปดำเนินการแล้ว

โครงการบูรณะแหล่งน้ำ ที่จะดำเนินการในพื้นที่หลายๆหมู่บ้าน รวมถึงการที่จะใช้รูปแบบโฮมมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำรินั้น ฝ่ายช่างได้ออกสำรวจพื้นที่แล้วเพื่อเตรียมดำเนินการแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาติดตามการดำเนินการร่วมกับกองช่างด้วย

การดำเนินการในพื้นที่ ก็จะมีการดำเนินการทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน สำหรับบ้านดอนยางหมู่ที่ ๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาประสานผู้นำหมู่บ้านแล้วแจ้งแผนการดำเนินการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยโดยด่วนด้วย

นายกฯ

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาแจ้งรายละเอียดเข้ามาให้ครบครับ เพื่อทางผู้บริหารจะได้ทำแผนดำเนินการต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านหนูเล็กฯ

ส.อบต.หนูเล็กฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามว่า จะมีการกำหนดหรือไม่ว่า จะต้องดำเนินการภายในเดือนนี้ ถ้ามีแผนดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่า

หมู่บ้านใดจะดำเนินการในวันใด ก็จะได้ดีครับ เพื่อในการดำเนินการแต่ละหมู่บ้านจะได้ไม่ตรงกัน
ในแต่ละวัน

- นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็ให้ท่านสมาชิกสภาแจ้งความ
เตือนร้อนเข้ามาเลยนะครับ ผมจะพิจารณาเพื่อจัดทำแผนดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน
ครับ
- ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้ท่านสมาชิก
สภาประสานผู้นำหมู่บ้าน แล้วแจ้งมาว่าหมู่บ้านท่านพร้อมดำเนินการในวันใด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลมาไสยจะได้จัดทำแผนดำเนินการต่อไป
- นายช่างโยธา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงท่าน
สมาชิกสภาทุกหมู่บ้านขอให้เตรียมพื้นที่สาธารณะสำหรับทิ้งดินด้วย
ในการดำเนินการแต่ละหมู่บ้าน จำเป็นต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ดังนั้น ในวันที่มีการ
ดำเนินการ ช่างไฟฟ้าจะไม่ได้ออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ทราบด้วยครับ
- ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ในพื้นที่ บ้านดอนยางและบ้านโปล หมู่ที่ ๑๐ ผมได้ประสานไปยังสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ทราบว่าจะมีการดำเนินการในสัปดาห์หน้าครับ
เรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านสงยาง-สงเปลือย ตามที่สอบถามมา
ทราบว่า โครงการนี้ ถ้ามีงบประมาณก็จะมีดำเนินการครับ
- ประธานสภาฯ เชิญท่านสำอางฯ
- ส.อบต.สำอางฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะ
ผู้บริหาร เรื่อง เสาไฟฟ้าที่ใกล้จะล้ม ในพื้นที่บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้แจ้งมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลมาไสยแล้ว ก็ขอเรียนฝากเรื่องนี้ด้วย
- ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ผมได้
ประสานไปยังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วครับ แต่ยังไม่มีการดำเนินการ ก็จะติดตามให้
ครับ
เรื่องขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโปล ที่จะมีการย้ายจุดหม้อ
แปลงไฟฟ้าไปติดตั้งจุดนายเวชสิทธิ์ ตอนนาค ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนยุง ก็จะมีการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงมาที่จุดสะพานอีกจุด
หนึ่งครับ ตอนนี้ก็รอดำเนินการครับ
- ประธานสภาฯ ขอฝากถึงผู้อำนวยการกองช่าง ในพื้นที่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ สายไฟฟ้ามีเกอวัลย์
ขึ้นพันสายไฟฟ้า เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ขอให้ช่วยดำเนินการด้วย
- ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้จะดำเนินการ
ให้ครับ
- ประธานสภาฯ เรื่องนี้ จะทำหนังสือแจ้งความเตือนร้อนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลกลมาไสย เพื่อ
ดำเนินการพร้อมกันในวันที่มีการพัฒนาหมู่บ้าน
- ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง
โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่วัดสระกำแพงใหญ่
และวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
- รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องกิจกรรมถนน
สายบุญ ที่บ้านโปล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากการหารือกับผู้นำหมู่บ้าน

และทางอำเภอ ทราบว่า จะให้มีพระสงฆ์เฉพาะในหมู่บ้านโปลเท่านั้น จะไม่มีพระสงฆ์จากวัดหรือหมู่บ้านอื่นเข้าร่วม เพราะกิจกรรมนี้จะมีการดำเนินการในทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ

ปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับกิจกรรมถนนสายบุญ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านโปล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ กำหนดเวลาเริ่มกิจกรรม ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมด้วย

ประธานสภาฯ

เชิญท่านบุญชูฯ

ส.อบต.บุญชูฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอฝากขอบคุณถึงคณะผู้บริหาร กองช่าง เจ้าหน้าที่ ที่ได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านดอนยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยุงและชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมาครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมประชุมในวันนี้ ขอนัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การแต่งกายชุดสุภาพ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ



(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสำอาง ศรีชาติ)

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางพิชญ์นรี วรรณจักร)

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายทองพันธ์ จันประทัด)

ลงชื่อ



(นางคำตา พลศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ผู้รับรองรายงานการประชุม